

# 4 Thái Bình

## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 7/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phiên làm việc và bế mạc. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong phiên làm việc sáng ngày 7/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Ủy ban

## DIỄN VĂN BẾ MẠC...

(*Tiếp theo trang 1*)

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX gồm các đồng chí đầy đủ tiêu chuẩn và tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực của Đảng bộ. Những kết quả và thành công của Đại hội là sự hội tụ ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đến giờ phút này, có thể khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thành công tốt đẹp.

## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 7/7, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Trưởng Đại học Thái Bình về định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe Trưởng Đại học Thái Bình báo cáo định hướng phát triển và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới. Trước đó, ngày

## ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BẮC HỒ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 7/7, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức đại hội cháu ngoại Bác Hồ tỉnh Thái Bình lần thứ X, năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 130 đại biểu cháu ngoại Bác Hồ, đại diện cho 237.508 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh về dự.

Hưởng ứng phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" do Hội đồng Đội Trung ương phát động, thời gian qua, đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn

Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 9 chỉ tiêu trọng tâm, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm vụ tôi về tổ chức biên chế lực lượng, xây dựng nền nếp chính trị, chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

### DIỄN VĂN BẾ MẠC...

(*Kính thưa các đồng chí đại biểu!*

*Kính thưa Đại hội!*

Trong quá trình chuẩn bị, Đại hội chúng ta luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan xây dựng Đảng Quân khu 3 và Tỉnh ủy Thái Bình. Đại hội được đón đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và Tỉnh ủy Thái Bình, đại biểu được đón đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 về dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin chân thành cảm ơn Đảng ủy Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc và những tình cảm quý báu dành cho Đảng bộ và lực lượng vũ trang Thái Bình; cảm ơn các đồng chí đại biểu các cơ quan, đơn vị của Quân khu 3, các đồng chí đại biểu cơ quan, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã về dự Đại hội.

Nhân dịp này cho phép tôi thay mặt Đảng bộ, nhân dân

Các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đại biểu Đảng

Thái Bình nói chung và Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nói riêng chân thành cảm ơn các đồng chí thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí đại biểu các cơ quan của tỉnh, đại biểu các huyện, thành phố và toàn thể các đồng chí đã về dự Đại hội. Sự hiện diện của các đồng chí đại biểu khách quý thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh cảm sâu sắc đối với Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh và góp phần quan trọng để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã hăng hái về Đại hội, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp xây dựng vào các văn kiện của Đại hội. Những kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng gần với phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đối với Đại hội. Đó chính là sức mạnh tinh thần, sự đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội.

học Thái Bình trong thời gian qua, để nghị trong thời gian tới nhà trường tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất, thực hiện kế hoạch hoạt động ổn định trước mắt đồng thời quan tâm xây dựng và đề ra được các chiến lược phát triển lâu dài, phù hợp Thái Bình đã đề xuất việc Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ để Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để xuất này được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu; ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình, kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng

Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trường Đại

học Thái Bình trong thời gian qua, để nghị trong thời gian tới nhà trường tiếp tục duy trì đoàn kết, thống nhất, thực hiện kế hoạch hoạt động ổn định trước mắt đồng thời quan tâm xây dựng và đề ra được các chiến lược phát triển lâu dài, phù hợp Thái Bình đã đề xuất việc Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ để Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để xuất này được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu; ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình, kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trường Đại học Thái Bình phải tự vươn lên, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy, năng lực quản lý, hướng đến tạo đại học chất lượng cao, giảng những loại hình đào tạo ngắn hạn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xu thế phát triển đại học hiện nay đang

già hơn 6 tỷ đồng. 5 năm qua có hơn 560.000 lượt học sinh đạt học sinh giỏi, 790.000 lượt học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, 21.068 em đạt danh hiệu cháu ngoại Bác Hồ mỗi năm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong các em tiếp tục học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần xây dựng Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng thiếu

bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng bộ. Những kết quả và thành công của Đại hội là sự hội tụ ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu mỗi tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực

### TÁT DAT

lượng vũ trang tỉnh tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trước mắt, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động và các đề án thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục đề cao trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt tiên phong đi đầu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(*Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đăng trong số báo này*).

Đại hội nhiệt liệt biểu dương vị Đảng ủy Quân sự tỉnh nói riêng chân thành cảm ơn các đồng chí thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí đại biểu các cơ quan của tỉnh, đại biểu các huyện, thành phố và toàn thể các đồng chí đã về dự Đại hội. Sự hiện diện của các đồng chí đại biểu khách quý thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh cảm sâu sắc đối với Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh và góp phần quan trọng để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã hăng hái về Đại hội, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp xây dựng vào các văn kiện của Đại hội. Những kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng gần với phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh đối với Đại hội. Đó chính là sức mạnh tinh thần, sự đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự mở đầu của nhiệm kỳ tới. Trong buổi chào trình khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội tới đây, chúng ta có nhiều thuận lợi song cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, tôi yêu cầu mỗi tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng phải tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trước mắt là bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động và các đề án thực hiện. Tôi đề nghị mỗi đại

điều kiện của từng địa phương để thu hút thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Tại Đại hội, Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 130 cháu ngoại Bác Hồ cấp tỉnh; khen thưởng 21 giáo viên - tổng phụ trách tiêu biểu. Ban tổ chức cũng trao 20 chiếc xe đạp cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đội; trao 20 suất học bổng cho các em là con công nhân đạt danh hiệu cháu ngoại Bác Hồ tỉnh Thái Bình lần thứ X; trao 10 suất học bổng Doremon cho các em vượt khó, học giỏi.

Tỉnh đến 16 giờ 30 ngày 7/7, Thái Bình không ghi nhận có thêm trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. 17 trường hợp gồm 16 chuyên gia nước ngoài sang làm việc và 1 công dân Việt Nam đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thủy đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bên cạnh đó, 17 chuyên gia nước ngoài sang làm việc được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Công ty TNHH Giày Victory (Vũ Thu) và Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Phụ) trước đó đã được chuyển tới khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) để tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 8 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 7/7 là 4.024 mẫu.

*Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020*

# THÔNG NHẮT NỘI DUNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

huyện Tiền Hải; Quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020; Sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng quy trình, quy định để trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để kỳ họp diễn ra đúng quy định, bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh.

## PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

hàng may mặc, thời trang, hàng tiêu dùng gia dụng, hóa mỹ phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác với giá hợp lý và chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội giúp doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Thái Bình tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường nông thôn. Sở Công Thương mong muốn, phiên chợ hàng Việt về nông thôn trở thành đòn bẩy kích cầu tiêu dùng sau dịch Covid-19 và là hoạt động cụ thể góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, tiếp sức cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển ổn định trong thời gian tới.

## CÔNG BỐ KẾT LUẬN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn kết luận thanh tra theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi công bố kết luận thanh tra và đại diện các sở, ngành đóng góp ý kiến, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Cuộc thanh tra đã được tiến hành theo trình tự và thủ tục pháp luật, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đoàn thanh tra đã thực hiện nghiêm túc, khách quan và đã xem xét đến tinh hình thực tế của địa phương, doanh nghiệp tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua thanh tra đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực được thanh tra, góp phần phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quá trình áp dụng pháp luật, giúp các ngành, địa phương, doanh nghiệp nhận thức được các vi phạm và có hướng khắc phục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan chấp hành nghiêm các nội dung của kết luận thanh tra, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà kết luận đã chỉ ra; đồng thời, kiểm định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương tập trung tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh, tuy nhiên phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh công tác thẩm định hồ sơ, đề xuất chủ trương dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sở Công Thương phối hợp với các ngành và các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh về tính chất ngành nghề trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước mắt điều chỉnh cụm công nghiệp Thủy Sơn (Thái Thụy), cụm công nghiệp Đông La (Đông Hưng), hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Đối với nhà đầu tư, yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường hợp tác kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng yêu cầu.

<div> <div><span><span>Chung tay phòng, chống dịch Covid-19</span></span></div> <div>Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398</div> </div>
<p>Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 7/7, số người nhiễm và tử vong do Covid-19 ghi nhận tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 11,7 triệu người nhiễm và 215 541.220 người tử vong.</p> <p>Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 7/7, số người nhiễm Covid-19 vẫn là 369 người, trong đó có 341 người được điều trị khỏi, 28 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và chưa có trường hợp nào tử vong do Covid-19. 6/28 người nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên; 22 người vẫn đang tính với Covid-19. Bệnh nhân nặng, điều trị lâu nhất là nam phi công người Anh đã được công bố khỏi bệnh, dự kiến sẽ hồi hương vào ngày 12/7.</p> <p>Tính đến 16 giờ 30 ngày 7/7, Thái Bình không ghi nhận có thêm trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. 17 trường hợp gồm 16 chuyên gia nước ngoài sang làm việc và 1 công dân Việt Nam đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thủy đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bên cạnh đó, 17 chuyên gia nước ngoài sang làm việc được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Công ty TNHH Giày Victory (Vũ Thu) và Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Phụ) trước đó đã được chuyển tới khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) để tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 8 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 7/7 là 4.024 mẫu.</p>
<div> <div><b>HOÀNG LÃNH</b></div> </div>
<div> <div><b>SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19</b></div> <div> <div> <div><b>SỞ Y TẾ:</b></div> <div>0969.851.212</div> <div>0227.3640.786</div> </div> <div> <div><b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b></div> <div>0931.581.292 - 0914.590.476</div> <div>0227.3831.885</div> </div> </div> </div>
<div> <ul style="list-style-type: none"><li>In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình</li></ul> </div>
<div> <ul style="list-style-type: none"><li>GIÁ 1.200 ĐỒNG</li></ul> </div>

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN QUYẾT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG